






สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
9 พฤศจิกายน 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบายแก้ปัญหายาเสพติด</p> <p>1. จำนวนครอบครองยาบ้า สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด ไทยรัฐ มติชน เดลินิวส์) เว็บไซต์(ข่าวสด ไทยรัฐ เดลินิวส์ ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ มติชน hfocus thebangkokinsight newtv. Linetoday MCOT NEWS FM 100.5.) - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดทำร่างกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ให้สิ้นนิษฐานว่ามีการครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ. ... ว่า การกำหนดจำนวนการถือครองยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 เมทแอมเฟตามีน หรือ ยาบ้า ไม่เกิน 5 เม็ดให้สิ้นนิษฐานว่าเป็นผู้เสพ ที่ตามนิยามคือเป็นผู้ป่วย สามารถสมัครใจเข้ารับการรักษาบำบัดให้จบกระบวนการ ถึงจะพ้นโทษฐานเสพยาเสพติด แต่หากมีพฤติกรรมการจำหน่ายด้วย ก็ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายฐานครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่าย มีโทษจำคุกและปรับ ขณะนี้คณะกรรมการที่พิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเรียกเรียบร้อยแล้ว วันนี้คาดว่าจะเสนอมาตรวจร่างพร้อมกัน หากไม่มีข้อติดขัดอะไร จะเปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย.เป็นต้นไป ซึ่งใช้เวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์ จากนั้นก็จะเสนอร่าง มาয়ง รมว.สธ. เพื่อส่งให้ที่ประชุม ครม.พิจารณา ก่อนลงนามในกฎกระทรวง เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้ต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ) - รมว.สธ.ระบุว่า นอกจากยาบ้าแล้ว จะมีการกำหนดปริมาณของยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ตัวอื่นอยู่ในร่างกฎกระทรวงด้วย โดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นพร้อมกัน ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ล่าสุด ร่างกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ให้สิ้นนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ. ... ที่จะเปิดให้รับฟังความคิดเห็นนั้น เบื้องต้นได้ระบุปริมาณของยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 5 วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 1 และประเภท 2 ที่มีไว้ในครอบครองปริมาณเล็กน้อยตามที่กำหนด ให้สิ้นนิษฐานไว้ก่อนว่า มีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ โดยปริมาณที่กำหนดจะระบุเป็น "หน่วยการใช้" คือ เม็ด ซอง ขวด หรือหน่วยอย่างอื่นที่ทำขึ้น ซึ่งโดยปกติสำหรับการใช้เสพหนึ่งครั้ง มีการแบ่งประเภทเป็น 5 กลุ่ม รวม 20 ตัว</p> <p>บทความ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.,มติชน คอลัมน์ เรียงคนมาเป็นข่าว - ความคืบหน้าข้อเสนอ ยาบ้า 5 เม็ด ถือว่าเป็นผู้เสพ ไม่ใช่ผู้ค้า ต้องเข้าหารือ กับ ครม.กันก่อน หากผ่านแล้วจึงจะดำเนินการผลักดันต่อไป ช่วงเวลานี้หน่วยงานไหนเห็นด้วยเห็นต่างก็รอส่งเรื่องให้ ครม.พิจารณา ส่วนหน่วยงานที่เตรียมรับบำบัดผู้เสพ ก็ต้องพร้อมหากมีการประกาศใช้มาตรการดังกล่าว งานนี้ถือเป็นผลงานของ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.,แนวหน้า คอลัมน์ กวนน้ำให้ใส - การปราบปรามยาเสพติด ไม่ใช่แค่เรื่องครอบครองยาบ่าน้อยกว่า 5 เม็ด ถือเป็นผู้เสพ ก่อนหน้านี้ได้ไล่เลียงข้อมูล ที่มาที่ไป นโยบายและแผนระดับชาติ เกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติด แนวทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป็นอย่างไร ซึ่งไม่ว่าใครเป็นรัฐบาล ก็จะต้องดำเนินการตามนี้ ที่ผ่านมามีการเตรียมพร้อม ทั้งข้อมูล ชุดความรู้ แผนดำเนินการ ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อขับเคลื่อนปราบปรามยาเสพติดอย่างเท่าทันสถานการณ์โลกยุคใหม่ ไม่ว่าใครเข้ามาเป็นรัฐบาล หากมีความจริงใจจริงจัง ก็สามารถขับเคลื่อนได้ทันที ตามกรอบทิศทางที่กำหนดไว้แล้วนั่นเอง ขอเอาใจช่วยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และจะติดตามการแก้ปัญหาเสพติดต่อไป</p>	
<p> นโยบาย Quic Win</p> <p>1. การสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus thailandplus) - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 11/2566 ว่า ที่ประชุมมีการติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในแต่ละประเด็น เช่น เรื่องการสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ได้มีการลงนามร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตร Care D+ เพื่ออบรมบุคลากรโรงพยาบาลให้เป็นทีมประสานใจระหว่างญาติ ผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งจะมีการเปิดตัวโครงการอบรมในวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้</p> <p>2. จิตเวชและยาเสพติด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เผย ขณะนี้มีการจัดตั้ง "มินิธัญญารักษ์" ซึ่งเป็นสถานบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ในโรงพยาบาลชุมชนแล้ว 26 จังหวัด 42 แห่ง รวม 673 เตียง ได้กำชับให้เดินหน้าจัดตั้งให้ครบทุกจังหวัดโดยเร็วที่สุด ตามเป้าหมาย Quick Win 100 วัน ภาพรวมหอผู้ป่วยจิตเวชขณะนี้ มี 127 แห่ง 1,367 เตียง มีกลุ่มงานจิตเวช 626 แห่ง และกำลังดำเนินการอีก 150 แห่ง</p> <p>3.นักท่องเที่ยวปลอดภัย สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., acnews, hfocus, news1live, thailandplus)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ประชุมผู้บริหารระดับสูง ติดตามความคืบหน้านโยบาย จะมีการนำร่องพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยและภัยสุขภาพ ที่ จ.ภูเก็ต โดยเปิดตัว Safety Phuket Island Sandbox ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 บริเวณหาดป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต มีกิจกรรมที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่น ทั้ง Sky Doctor Exercise การซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ, อาสาฉุกเฉินทางทะเล พร้อมฉีดวัคซีนไข้วัดใหญ่ให้แก่นักท่องเที่ยว ประชาชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จำนวน 1 แสนคน มอบประกาศนียบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์พื้นที่ปลอดภัยพิษสุนัขบ้า รวมถึงฉีดวัคซีนและทำหมันให้สุนัขและแมว และมอบป้าย Street Food Good Health ระดับดีมากให้แก่ผู้ประกอบการที่ถนนคนเดินตลาดใหญ่</p> <p>4.เข้าถึงบริการในเขตเมือง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., acnews, hfocus, news1live, thailandplus)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเขตเมืองเชียงใหม่ ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ในชื่อ "โรงพยาบาลราชวิถีล้านนา" ได้เริ่มเปิดบริการผู้ป่วยนอกแล้ว เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา และเตรียมขยายบริการด้านสูติกรรมและเด็ก ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 1 จ.เชียงใหม่ รวมถึงเปิดหอผู้ป่วยในโรคทางอายุรกรรมและศัลยกรรมต่อไป ส่วนพื้นที่เขตตอนเมือง ซึ่งจะจัดทำโรงพยาบาล 120 เตียง ที่โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ขณะนี้ผ่านขั้นตอนการจัดทำร่าง MOU การจัดบริการเขตตอนเมือง ระหว่างกรมการแพทย์ทหารอากาศและกระทรวงสาธารณสุขแล้ว</p> <p>5.มะเร็งครบวงจร สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ กรมประชาสัมพันธ์ newtv, hfocus acnews sonthitalk ทวีช่อง 5,7,NBT,TNN)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. คิกออฟ ฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก 1 ล้านโดส ใน 100 วัน ให้หญิงไทยอายุ 11 - 20 ปี พร้อมกันทั่วประเทศ ร่วมมือ สพฐ. นำร่องฉีดกลุ่ม นร.หญิงที่ ร.ร.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ส่วน นศ.และบุคคลทั่วไป เริ่ม ธ.ค.นี้ เพื่อป้องกันมะเร็งในสตรีไทย ตามสโลแกน "สวย เร็ด เข็ด สู้มะเร็ง" หรือ "Women Power No Cancer"</p> <p>6.บัตรประชาชนใบเดียว รักษาได้ทุกที่ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ทวีช่อง NBT, thejournalistclub, thajobsgov, thebangkokinsight, onbnews)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลสุขภาพ 'บัตรประชาชนใบเดียว รักษาได้ทุกที่' ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ว่านโยบายยกระดับ 30 บาท 'บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่' เป็นหนึ่ง 13 นโยบาย Quick Win ที่ สธ.เร่งรัดดำเนินการ เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนทุกคน โดยนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของหน่วยบริการทุกระดับทั้งรัฐและเอกชน เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรการแพทย์ในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของประชาชน เริ่มนำร่อง 4 จังหวัด แพร่ เพชรบุรี ร้อยเอ็ด นราธิวาส วันที่ 1 ม.ค.67 และ 4 เขตสุขภาพใช้ได้ทุกสถานพยาบาลในสังกัด ก่อนขยายผลครอบคลุมทั่วประเทศ</p>	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>รางวัล NCD Clinic Plus Awards ปี 66 สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (hfocus, thailandplus)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. มอบโล่รางวัล NCD Clinic Plus Awards ปี 2566 ให้กับโรงพยาบาล 10 แห่ง ที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ และ 4 หน่วยงานที่มีผลงานเชิงนวัตกรรมดีเด่น นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาจัดรูปแบบบริการ (Service Model) สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เพื่อจัดบริการด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	
<p>เพิ่มมาตรการรองรับ 7 วันอันตรายช่วงปีใหม่ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวว่า สธ. ได้แจ้งเตือนส่งข้อมูลให้ประชาชนตระหนักรู้และระมัดระวัง ช่วง "7 วันอันตราย" เทศกาลปีใหม่ ซึ่งอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่ เกิดจากการเมาแล้วขับ จึงเพิ่มมาตรการรองรับการกินดื่มในช่วงปีใหม่อย่างเข้มงวด เนื่องจากบางพื้นที่ขยายเวลาเปิดสถานบริการถึงตี 4 ทั้งนี้ ตั้งใจจะทำเรื่องการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็น 1 ในนโยบายเร่งด่วน แต่การดูแลเรื่องนี้ไม่ใช่มิติของ สธ. เพียงอย่างเดียว เพราะมีทั้งก่อนเกิดเหตุ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ขณะเกิด และหลังเกิดเหตุ จึงต้องช่วยกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดย สธ.เป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ดูแล 7 วันอันตรายด้วย ต้องดึงข้อมูลมาดูเพื่อปรับแก้ความเสียหายให้มากที่สุด</p>	
<p>ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thailandplus) - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. พร้อมด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. และ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม MOU ระหว่าง รพ.สรรพสิทธิประสงค์ สป.สธ. และ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ขยายศักยภาพบริการศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตดูแลประชาชนใน จ.อุบลราชธานี และจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 ให้บริการรักษาพยาบาลทั้งทางกายและจิตใจ พื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด และเป็นศูนย์ผลิตและฝึกอบรมบุคลากร วางแผนให้บริการระยะแรก 100 เตียงและระยะที่สองขยายเป็น 300 เตียง</p>	
<p>ดูแลสุขภาพจิตแรงงานไทยกลับจากอิสราเอล สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, เว็บไซต์ hfocus - นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รก.อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตยังคงให้ความสำคัญในการดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล ยังคงมีหน่วยคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตให้แก่แรงงานไทยที่เดินทางกลับในสนามบินทั้ง 3 แห่ง มีหน่วยดูแลทั้ง รพ.จิตเวช ศูนย์สุขภาพจิต พร้อมด้วยเครือข่ายสุขภาพจิตในพื้นที่ โดยตั้งแต่เกิดเหตุการณ์จนถึงปัจจุบันคัดกรองไปแล้วรวม 8,537 คน ทั้งยังเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่มถึง 22,759 รายอีกด้วย - นพ.จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ในระยะต่อไปกรมสุขภาพจิตมีแผนที่จะนำหลักการวิจัยชิ้นใหม่ในชุมชนมาใช้ เพื่อป้องกันปัญหาทางสุขภาพจิต เนื่องจากแรงงานไทยบางคนอาจจะมีอาการทางจิตใจที่ต่อเนื่องและซ่อนอยู่ อีกทั้งในบางรายที่ความช่วยเหลือยังไม่เป็นไปตามความคาดหวัง อาจเครียดและมีปัญหาในครอบครัวได้</p>	
<p>ประชุมสัมมนาในระดับนานาชาติ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thereporters, thailandplus) - นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รก.เลขาธิการ ออย. เผย ออย. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาหน่วยงานกำกับดูแลกฎหมายด้านยาจากนานาชาติ PIC/S Committee Meeting and 2023 Seminar แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Soft Skill จากประเทศภาคีสมาชิก เพื่อยกระดับมาตรฐานระบบการตรวจและพัฒนาศักยภาพของหน่วยตรวจประเมินสถานที่ผลิตและกระจายยา (GMDP)</p>	
<p>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สยามนิวยอร์ก, Line Today) - นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เผย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีผู้ติดเชื้อรักษาตัวในสถานพยาบาลมากขึ้น ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นคนไทย เพราะชาวต่างชาติในประเทศไทย เมื่อป่วยไม่มากจะไม่เข้าพบแพทย์แล้ว หลายคนคิดว่าตัวเองเป็นไข้หวัดใหญ่ทั่วไป เพราะอาการใกล้เคียงกัน จึงไม่ได้ตรวจหาเชื้อโควิด 19 แล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อดูอัตราการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ก็พบว่ายังคงสูงอยู่ ทั้งในช่วงนี้ควรจะต้องลดลงแล้ว ฉะนั้น คนที่มีอาการระบบทางเดินหายใจ ก็ขอให้ตรวจหาเชื้อด้วย ATK เพื่อให้การรักษาตรงตามโรคที่เป็น</p>	
<p>โรคฝีดาษวานร สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์) - รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก เรื่อง ฝีดาษลิงในไทย ระบุว่า จำนวนเคสที่เกิดขึ้นนั้น มักเจอมากในจังหวัดหรือพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น และเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือบริการ ดังนั้น การดำเนินมาตรการป้องกันของตนเอง ของสถานประกอบกิจการ ควรให้ความรู้ แก่ทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้มาใช้บริการ เพื่อป้องกันตนเอง วิธีสังเกตความผิดปกติ ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า รวมถึงทำความสะอาดสิ่งของและสถานที่อย่างสม่ำเสมอ ก็จะช่วยให้ลดความเสี่ยงลงไปได้ หากป่วย รีบนำเข้าสู่กระบวนการดูแลรักษา แต่แนวทางเหล่านี้จะทำได้ก็ต่อเมื่อมีความร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วน ทั้งรัฐ เอกชน และประชาสังคม</p>	
<p>ฝุ่น PM 2.5 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, Mcot, Sanook, The Thaiger, The standard, สวพ.91, Ch7, Ch3, The bangkok insight) - นายเอกวรัญญู อัมระปาล ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ว่าฯ กทม. เผย สถานการณ์ฝุ่นละออง 7 วันข้างหน้า ระหว่าง วันที่ 9-12 พ.ย. 2566 จะมีความเข้มข้นของฝุ่นละอองสูง เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แต่อย่างไรก็ตาม กทม.จึงขอความร่วมมือประชาชนที่ต้องออกไปนอกบ้าน ควรสวมใส่หน้ากากอนามัย หากเป็นกลุ่มเปราะบางหรือสูงวัยไม่ควรออกจากบ้าน รวมถึงควรงดออกกำลังกายกลางแจ้งด้วย ซึ่งประชาชนกลุ่มเสี่ยง อาทิ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก ผู้มีโรคประจำตัว หากมีอาการ ไอ จาม มีน้ำมูก หายใจลำบาก หอบเหนื่อย มีผื่นแดงตามร่างกาย ตาแดง ให้รีบพบแพทย์</p>	
<p>บทบาทใหม่ เลขาธิการ คสช.</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)</p> <p>-เสนอบทสัมภาษณ์พิเศษ : นพ.สุเทพ เพชรหมาก อธิบดีจากผู้บริหาร สธ.สู่ ‘เลขาธิการ คสช.’ หวังขับเคลื่อนงานระบบสุขภาพ รับนโยบายคิกวิวินรัฐบาล “ส่งเสริมการมีบุตร-สถานชีวาภิบาล-จิตเวช” จับมือ สรพ.สร้างความปลอดภัย ลดความเครียดบุคลากรคนทำงาน พร้อมย้ายภารกิจไม่ซ้ำซ้อน บอร์ดพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ เหตุทำงานเสริมกัน สำหรับการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปีนี้ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม ที่โรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายคิกวิวินของรัฐบาล คือ การส่งเสริมการมีบุตร ซึ่งอยู่ใน “การพัฒนาคูณภาพประชากร” โดยท่านรัฐมนตรีฯ เสนอเป็นวาระแห่งชาติ จะทำให้ทุกภาคส่วนมาช่วยกันรณรงค์และหาทางส่งเสริมการมีบุตร</p>	
<p>ยกระดับวิจัยด้านสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>- น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในการประชุม คกก.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ที่มีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. เป็นประธาน ได้กำหนดแผนขับเคลื่อนองค์กรในระยะ 3 ปี ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านสาธารณสุข โดยนำ นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค มาয়กระดับความสำคัญกับการให้บริการประชาชนให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเพื่อความเท่าเทียมของคนทุกกลุ่ม สำหรับแผนปีงบฯ 2567 มีเป้าหมายพัฒนา สรพ. ไปสู่ “Smarter HSRI for Better Health” เพื่อเป้าหมายการพัฒนาการดำเนินงานและระบบสุขภาพที่ดีกว่า ในระยะ 3 ปี ให้เป็นองค์กรที่สามารถรองรับเป้าหมายการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย รมช.สธ. ได้เสนอให้ทำการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบาย เพื่อให้เกิดการกระจายแพทย์ไปยังหน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่ขาดแคลนหรือห่างไกลในชนบท</p>	
<p>บัตรทองเพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ต้องขัง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน thecoverage)</p> <p>-บอร์ด สปสช.มีมติเห็นชอบ บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (เพิ่มเติม) สำหรับผู้ต้องขัง ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 10 รายการ เพื่อดูแลผู้ต้องขังให้เข้าถึงบริการตรวจสุขภาพที่จำเป็นเพิ่มมากขึ้น ครอบคลุมการดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศ 270,000 คน แบ่งเป็น รายการบริการใหม่ 1 รายการ คือ วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยผู้ต้องขังจะได้รับบริการระหว่างต้องโทษ 1 ครั้ง และอีก 9 รายการ เป็นบริการเดิม โดยได้เพิ่มจำนวนครั้งของรับบริการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรค</p>	
<p>แพทย์เสียชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามนิวส์, Tnews)</p> <p>-เพจ รพ.สตูล โพสต์แจ้งข่าว นพ.พิภพ เอี้ยวสกุล สูติแพทย์ประจำ รพ.สตูล เสียชีวิตกะทันหันด้วยอาการหัวใจวาย ในวัย 57 ปี</p>	